

BÁO CÁO

Kết quả Kỳ họp thứ Tư - Hội đồng nhân dân huyện Khoá XI

Căn cứ quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện Côn Đảo, kỳ họp thường lệ giữa năm 2017 của HĐND huyện như sau:

I. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp:

1. Tiếp xúc cử tri và chuẩn bị tài liệu:

Ngày 05/6/2017 Thường trực HĐND huyện phát hành Thông báo số 14/TB-HĐND và Kế hoạch số 22/KH-HĐND về việc kết luận của Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa XI. Ngày 05/6/2017 có Kế hoạch số 21/KH-HĐND về TXCT và ngày 23/6/2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện có Báo cáo số 238/BC-MTTQ-BTT về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. Thường trực HĐND huyện đã gửi Công văn số 56/CV-HĐND ngày 22/6/2017 yêu cầu UBND huyện giải trình công khai một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp, Thông báo số 16/TB-HĐND ngày 22/6/2017 về việc phân công công tác thẩm tra các tài liệu Kỳ họp thứ Tư.

Hai Ban thực hiện công tác thẩm tra đúng quy trình, quy định của pháp luật. Nội dung thẩm tra thể hiện được trách nhiệm, quan điểm của HĐND huyện trong giám sát việc điều hành kinh tế - xã hội – quốc phòng – an ninh, ngân sách, phát huy dân chủ và thực thi pháp luật trên địa bàn. Báo cáo thẩm tra đã đánh giá, phân tích sát với tình hình thực tế, thể hiện chính kiến với những ý kiến phản biện, đề xuất, kiến nghị cụ thể, giúp cho đại biểu nghiên cứu, thảo luận và quyết định chuẩn xác các Nghị quyết kỳ họp.

2. Họp Tổ thảo luận trước kỳ họp (ngày 19/7/3017):

HĐND huyện đã tổ chức và phân chia làm 02 Tổ thảo luận có 22 vị đại biểu HĐND huyện và 68 khách mời, tham gia phát biểu với tổng cộng 27 ý kiến đã phản ánh, phân tích cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng 06 tháng cuối năm 2017. Các nội dung yêu cầu giải trình trong thảo luận Tổ được Thường trực HĐND huyện tổng hợp và gửi trước cho UBND huyện để có thời gian chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn, giải trình tại hội trường.

3. Công tác tuyên truyền về kỳ họp: thực hiện khá tốt, đúng kế hoạch đề ra. Trước kỳ họp, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện kịp thời đưa tin tuyên truyền về kỳ họp như: đưa tin tiếp xúc cử tri, các Ban họp thẩm tra, họp đại biểu thảo luận tài liệu kỳ họp. Trong kỳ họp, đã truyền thanh trực tiếp toàn bộ chương trình để cử tri theo dõi, giám sát. Trước phiên họp và trong thời gian giải lao trình chiếu các

video clip về: Công tác chuẩn bị kỳ họp, Chương trình hành động của 06 vị đại biểu, Phóng sự về trật tự đô thị - vệ sinh môi trường, Tình hình hoạt động của HĐND huyện 06 tháng đầu năm 2017. Sau kỳ họp, đã thông báo về kết quả của kỳ họp trên sóng phát thanh. Tuyên truyền trực quan về kỳ họp được Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Ban quản lý công trình công cộng thực hiện tốt, tạo được không khí trang trọng, nghiêm túc tại nơi diễn ra hai kỳ họp. Bộ phận chuyên trách HĐND, Văn phòng HĐND và UBND huyện làm tốt công tác phối hợp, cung cấp thông tin và kiểm tra việc tuyên truyền về kỳ họp, cũng như việc chuẩn bị và phục vụ hậu cần cho kỳ họp tiết kiệm, hiệu quả và đúng chế độ.

II. KẾT QUẢ KỲ HỌP:

Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện gồm 4 phiên họp: phiên khai mạc, phiên thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn, phiên bế mạc diễn ra trong 2 ngày (ngày 24 và ngày 25/7/2017). Ông Nguyễn Hoàng Tùng – BTHU, Chủ tịch HĐND huyện, ông Lê Văn Đức – Phó BT thường trực HU, ông Nguyễn Văn Dũng – Phó CT, phụ trách UBND huyện, ông Nguyễn Tấn Hoá – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, 27/29 vị đại biểu HĐND huyện, 7/8 thành viên UBND không phải là đại biểu HĐND huyện dự kỳ họp. Dự kỳ họp còn có 40 vị khách mời là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, lực lượng vũ trang, đại diện cấp uỷ chi bộ và ban điều hành 10 khu dân cư trên địa bàn huyện.

1. Điều hành kỳ họp:

Chương trình kỳ họp tuy nhiều nội dung nhưng được bố trí khá khoa học, Chủ tọa đã điều hành linh hoạt phù hợp với diễn biến của kỳ họp, tóm tắt các vấn đề nổi cộm mà đông đảo cử tri quan tâm, bức xúc để gợi ý đại biểu tập trung thảo luận và chất vấn có trọng tâm. Không khí điều hành thảo luận, chất vấn đảm bảo tính xây dựng, thẳng thắn, công khai, dân chủ, phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND và các vị khách mời.

Các báo cáo HĐND, UBND huyện và các ngành tư pháp trình bày tại kỳ họp đều ngắn gọn, xúc tích và theo từng lĩnh vực nên đã rút ngắn được thời gian, đảm bảo chương trình đề ra. Thường trực HĐND huyện nghiêm túc xem xét tiếp thu kiến nghị của Chủ tịch UBMT TQVN huyện, của các Ban và đại biểu HĐND huyện, của các vị khách mời để gợi ý thảo luận, yêu cầu giải trình. Qua thảo luận, Chủ tọa tiếp thu, kết luận ngắn gọn, rõ ràng, khách quan nên nhận được sự đồng thuận của đa số đại biểu HĐND, các vị khách mời dự họp và cử tri huyện nhà. Đồng thời, ghi nhận để yêu cầu giải trình tại các phiên họp Thường trực HĐND huyện hàng tháng, hội nghị của các Ban HĐND huyện và thông tin cho đại biểu HĐND và cử tri biết, theo dõi, giám sát các nội dung chất vấn chưa giải quyết xong tại kỳ họp.

2. Công tác giám sát tại kỳ họp:

Kỳ họp thứ Tư HĐND là kỳ họp thường lệ giữa năm 2017, HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 của:

- HĐND và hai Ban HĐND huyện thông qua 4 báo cáo:

+ Báo cáo số 19/BC-HĐND ngày 28/6/2017 về tình hình tổ chức hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 của HĐND huyện.

+ Báo cáo số 24/BC-KTXH ngày 10/7/2017 về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

+ Báo cáo số 20/BC-BPC ngày 29/6/2017 về về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Pháp chế HĐND huyện.

+ Báo cáo số 23/BC-HĐND ngày 04/7/2017 về kết quả công tác giám sát của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2017.

- UBND huyện thông qua 9 báo cáo:

+ Báo cáo số 143/BC-UBND ngày 03/7/2017 về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, phát huy dân chủ và thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, phát huy dân chủ và thực thi pháp luật 6 tháng cuối năm 2017.

+ Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 13/7/2017 về tổng hợp giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư HĐND huyện.

+ Báo cáo số 168/BC-UBND ngày 23/7/2017 về giải trình các ý kiến tại Phiên thảo luận Tổ.

+ Báo cáo số 119/BC-UBND ngày 08/6/2017 về công tác quản lý, điều hành 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

+ Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 19/6/2017 về giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

+ Báo cáo số 132/BC-UBND ngày 21/6/2017 2017 về tình hình thực hiện thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và kế hoạch thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017.

+ Báo cáo số 133/BC-UBND và 134/BC-UBND ngày 21/6/2017 về tình hình thực hiện nhiệm vụ XDCCB, SNKT, mua sắm và sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017.

+ Báo cáo số 154/BC-UBND ngày 11/7/2017 về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm 2017 và và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

+ Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 11/7/2017 Quyết toán ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương 2016.

- Các cơ quan tư pháp thông qua 3 báo cáo:

+ Báo cáo số 17/BC.VKS ngày 20/6/2017 về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

+ Báo cáo số 85/BC.TAND ngày 29/6/2017 về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện.

+ Báo cáo số 112/BC-CCTHA ngày 20/6/2017 về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Chi cục thi hành án dân sự huyện.

* Bên cạnh đó, kỳ họp cũng đã xem xét các Báo cáo, Tờ trình:

- Của HĐND huyện:

+ Báo cáo số 25/BC-KTXH ngày 10/7/2017 của Ban KT-XH HĐND huyện về kết quả thẩm tra tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

+ Báo cáo số 26/BC-KTXH ngày 10/7/2017 của Ban KT-XH HĐND huyện về kết quả thẩm tra Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của UBND huyện.

+ Báo cáo số 27/BC-KTXH ngày 11/7/2017 của Ban KT-XH HĐND huyện về kết quả thẩm tra các kế hoạch và báo cáo chuyên đề của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ Tư HĐND huyện.

+ Báo cáo số 28/BC-BPC ngày 13/7/2017 của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả thẩm tra tình hình QP-AN và thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2017.

+ Tờ trình 04/TTr-HĐND ngày 28/6/2017 của Thường trực HĐND huyện về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của HĐND huyện.

- Của UBND huyện:

+ Dự thảo Kế hoạch phát triển du lịch huyện Côn Đảo giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030.

+ Báo cáo chuyên đề số 150/BC-UBND ngày 10/7/2017 về công tác quản lý đầu tư công và các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn huyện.

+ Báo cáo chuyên đề số 156/BC-UBND ngày 10/7/2017 về công tác quản lý quy hoạch - xây dựng trên địa bàn huyện.

3. Kết luận Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn: trên cơ sở các ý kiến phát biểu, thảo luận, chất vấn, trả lời, giải trình, Chủ tọa kỳ họp đã kết luận như sau:

HĐND huyện ghi nhận nỗ lực của UBND và các cơ quan chức năng của huyện đã triển khai các biện pháp nhằm tăng cường việc chấp hành pháp luật trong xử lý khiếu nại - tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai – xây dựng... Tuy nhiên, vẫn chưa chủ động kiểm tra, xử lý nhằm ngăn ngừa, khắc phục những vi phạm, lập lại kỷ cương hành chính trong lĩnh vực này. Về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường – trật tự mỹ quan đô thị, đường phố vẫn còn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, mất trật tự trên đường phố, an toàn giao thông đường bộ - đường thủy còn tiềm ẩn nhiều rủi ro,... là những vấn đề gây bức xúc kéo dài trong nhân dân mà mỗi lần đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri đều nhận được phản ánh rất gay gắt, các đại biểu chất vấn qua nhiều kỳ họp vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Những nội dung còn tồn tại, HĐND huyện thống nhất một số giải pháp cụ thể nhằm khắc phục như sau:

a. Về lĩnh vực quản lý đất đai và biên chế nhân sự: Ban Pháp chế HĐND huyện phát huy những kết quả tích cực đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tiếp tục giám sát việc chấp hành pháp luật, nhằm tăng cường pháp chế XHCN trong đời sống chính trị trên địa bàn huyện, nhất là trong quản lý, xử phạt VPHC trong quản lý đất đai, xây dựng, trật tự - vệ sinh – mỹ quan đường phố, đô thị; giám sát về thủ tục, thẩm quyền xác định vị trí việc làm, phân giao chỉ tiêu biên chế, hợp đồng lao động cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện.

b. Về khắc phục tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, gây mất trật tự - mỹ quan đường phố, đô thị:

Các cơ quan chuyên môn của huyện khẩn trương tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện sớm việc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đồng thời tạo môi trường, cảnh quan phát triển du lịch.

c. Việc hỗ trợ chuyển viện bệnh nhân cấp cứu: HĐND huyện ghi nhận kiến nghị của Viện KSND huyện trong phản ánh việc xử lý thông tin tố giác tội phạm, UBND huyện làm việc lại với Công ty Vasco để giải quyết nhu cầu đi lại bằng đường hàng không cho người dân Côn Đảo và có quy chế phù hợp để chuyển viện bệnh nhân cấp cứu.

d. Về việc quản lý khu vực biên giới biển:

- Ban Pháp chế HĐND huyện kiểm tra lại có văn bản nào quy định huyện Côn Đảo là biên giới, hải đảo hay không để giúp các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước.

e. Về việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước và sử dụng Chung cư thu nhập thấp:

- UBND huyện đôn đốc đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh hồ sơ trong Quý 3/2017 và đôn đốc các cơ quan của tỉnh hoàn chỉnh công tác thẩm định để thực hiện bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 03 khu vực phù hợp quy hoạch cho người dân trong Quý 4/2017.

- UBND huyện đề xuất UBND tỉnh phê duyệt phương án giá Chung cư thu nhập thấp để triển khai nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư và giải quyết khó khăn về nhà ở cho các đối tượng.

f. Về các đề án, dự án về môi trường: UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện để đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan, mỹ quan đô thị, phục vụ việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phát triển du lịch.

g. Về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử phạt vi phạm về an toàn giao thông:

- UBND huyện chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm, rà soát lắp đặt các biển báo (*cấm dừng, cấm đỗ*) trên một số tuyến đường; cấm xe ô tô lưu thông theo khung giờ trên tuyến đường Tôn Đức Thắng và hạn chế tốc độ tại các tuyến đường trước trường học; chỉ đạo tổ chức học tập, thi cấp chứng chỉ

cho người vận hành đăng kiểm cho phương tiện, không cho xuất bến nếu phương tiện không đủ thủ tục.

h. Một số nội dung khác:

- UBND huyện chỉ đạo triển khai việc đảm bảo trật tự an toàn khu vực quanh Chợ tạm và di dời Nhà văn hóa khu dân cư số 7, các hộ giáo viên đang ở trong trường Võ Thị Sáu cũ về Chung cư thu nhập thấp để chuyển khu vực này làm bãi đậu xe cho Chợ tạm.

- Về kênh mương thoát nước khu dân cư số 3 và khôi phục bờ kè hồ An Hải, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan khẩn trương xử lý.

- Về vệ sinh an toàn thực phẩm, phương án phòng chống ngộ độc thực phẩm diện rộng, UBND huyện tiếp thu các ý kiến thảo luận, chất vấn để chỉ đạo khắc phục.

- UBND huyện tiếp thu ý kiến thẩm tra của hai Ban HĐND huyện để hoàn chỉnh lại một cách đầy đủ, chi tiết trình Thường trực HĐND huyện cho ý kiến về Kế hoạch phát triển du lịch trước khi ban hành trong nửa đầu tháng 8/2017.

- UBND huyện chỉ đạo khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch nông - lâm - thủy lợi để quản lý theo đúng quy hoạch, quy định.

4. Thông qua nghị quyết kỳ họp: Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện trên cơ sở thảo luận các dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND huyện và UBND huyện trình tại kỳ họp và 02 Báo cáo thẩm tra của hai Ban HĐND huyện (*Báo cáo số 29/BC-KTXH ngày 14/7/2017 của Ban KT-XH và Báo cáo số 30/BC-BPC ngày 14/7/2017 của Ban Pháp chế HĐND huyện*), đã biểu quyết với tỷ lệ 93,1 % (27/29 ĐB) thông qua 6 nghị quyết kỳ họp bao gồm:

+ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 về chương trình công tác giám sát của HĐND huyện năm 2018.

+ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 về công tác chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ Tư HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

+ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016.

+ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN và phát huy dân chủ, thực thi pháp luật tại địa phương 6 tháng cuối năm 2017.

+ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư XDCCB; mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, sự nghiệp kinh tế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

+ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 về phát triển du lịch giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

III. NHỮNG KINH NGHIỆM CỦA KỶ HỌP:

Tại phiên họp thứ 12 Thường trực HĐND huyện, đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo số 34/BC-HĐND ngày 08/8/2017 về rút kinh nghiệm công tác

chuẩn bị, tổ chức, điều hành kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa XI, nội dung chủ yếu như sau:

1. Thường trực HĐND huyện: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các kỳ họp HĐND huyện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu trong thảo luận, chất vấn; quyết định tại các kỳ họp. Tiếp tục hoàn thiện, duy trì hoạt động của Cổng Thông tin điện tử HĐND huyện và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phát hành tài liệu, chuẩn bị, tổ chức kỳ họp.

2. UBND huyện: Chỉ đạo sát sao, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan trực thuộc trong chuẩn bị tài liệu theo đúng kế hoạch chuẩn bị kỳ họp đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian. Bên cạnh việc chỉ đạo giải quyết, cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra việc giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND huyện, kết luận của chủ tọa kỳ họp và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND huyện thường lệ tiếp theo. Về việc giải trình, trả lời chất vấn cần phải khắc phục việc giải thích dài dòng, vòng vo né tránh, chưa xúc tích, rõ ràng, chưa đúng yêu cầu do đại biểu đặt ra. Cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của HĐND huyện về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp; chỉ đạo chấn chỉnh ngay việc chấp hành kỷ cương hành chính, tránh để tình trạng kỷ luật hành chính bị xem nhẹ

3. Các Tổ, các Ban HĐND huyện:

Hai Ban của HĐND huyện khi tổ chức Hội nghị thẩm tra các tài liệu trình kỳ họp cần tiếp tục động viên, phát huy thế mạnh của các Ủy viên trong việc phân công nghiên cứu tài liệu. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc trả lời, giải quyết, thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị sau giám; Giúp Thường trực HĐND huyện giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của kỳ họp HĐND, các phiên họp Thường trực HĐND huyện hàng tháng.

Tổ trưởng Tổ đại biểu phân công đại biểu nghiên cứu sâu các nội dung văn bản thuộc lĩnh vực có thế mạnh của từng đại biểu để tham gia ý kiến thảo luận. Tích cực theo dõi, giám sát việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhất là của cử tri nơi ứng cử và những vấn đề phát sinh trên địa bàn.

4. Đại biểu HĐND: Nâng cao trách nhiệm, tích cực tham gia hoạt động tiếp xúc cử tri để lắng nghe và nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cử tri; quan tâm giám sát việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri; phát huy vai trò trách nhiệm, quyền hạn của đại biểu trong giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND huyện. Từng đại biểu tích cực, đầu tư nghiên cứu tài liệu đăng tải trên Cổng thông tin điện tử HĐND huyện và được gửi qua hộp thư điện tử nhằm nắm bắt tình hình để làm tròn nhiệm vụ và chức trách trong việc thay mặt nhân dân thực hiện quyền chất vấn, giám sát, quyết định trong các hoạt động của HĐND huyện.

5. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Làm tốt hơn nữa việc phối hợp, đôn đốc các cơ quan có liên quan trong công tác xây dựng các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo với Thường trực HĐND huyện việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị và kết luận của

Thường trực và 02 Ban HĐND huyện. Lưu ý công tác chuẩn bị và phát hành tài liệu phục vụ kỳ họp đầy đủ, đúng yêu cầu về thời gian và đối tượng theo kế hoạch chuẩn bị tổ chức kỳ họp.

(Toàn bộ tài liệu kỳ họp thứ Tư được đăng tải trên Cổng TTĐT của HĐND huyện).

Nơi nhận:

- TTr. HĐND tỉnh (b/c);
- TTr. HU, UBND huyện;
- BTr. UBMT TQVN huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, khu dân cư;
- Đăng Công TTĐT HĐND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Minh Nhựt